

Thông tin liên lạc

Tên:

Địa chỉ email:

Số điện thoại:

Kiến tạo câu chuyện của bạn

S T Ô R Y

Đọc một cuốn sách và vẽ hình ảnh của câu chuyện	Viết tên của bạn bằng ngón tay trên cát hoặc kemạo rầu	Xem đĩa CD nhạc từ ứng dụng hooplà và hát theo	Thực hiện một cuộc săn lùng bảng chữ cái bên ngoài	Kiểm tra sách có kích cỡ khác nhau và sắp xếp từ lớn nhất đến nhỏ nhất
Viết tên của bạn trong playdoh	Kiểm tra một cuốn sách mà bạn có thể hát các từ	Đọc một câu chuyện trước khi đi ngủ	Đọc một câu chuyện và diễn nó ra bằng đồ chơi	Cùng đếm - bạn nhìn thấy bao nhiêu con chim khi đi dạo?
Chơi "I do thám" và săn tìm đủ sắc cầu vồng	Đọc một cuốn sách về tình bạn	Tham dự một chương trình thư viện	Nhảy theo bài hát yêu thích của bạn	Sử dụng một cuốn sách ảnh để nghĩ ra câu chuyện của riêng bạn
Đếm ngón tay và ngón chân của bạn	Thu thập các đồ vật bên ngoài và nói về cảm giác của chúng	Cùng nhau chơi trò chơi thời thơ ấu yêu thích của người chăm sóc	Kiểm tra sách về đối lập	Đọc một cuốn sách khiến bạn cười
Đọc một cuốn sách bên ngoài	Chơi hóa trang và tạo nên câu chuyện của riêng bạn	Theo dõi bảng chữ cái trong bụi bản bằng một cây gậy	Động vật tạo ra âm thanh gì? Thực hành những cái khác nhau với nhau	Hát bài hát yêu thích của bạn

Summer of Imagination:

PRESENTED BY
BELLCO
CREDIT UNION

SHARED STORIES

Ngày 30/05 – 31/07



Kiến tạo câu chuyện của bạn



Sao chép lại:

Thư viện công cộng Aurora mời bạn tham gia bắt đầu Mùa hè của trí tưởng tượng: Những câu chuyện được chia sẻ!

Kiến tạo câu chuyện của bạn

Sau khi bạn đăng ký, hãy lấy thẻ Câu chuyện (BINGO!) từ bất kỳ chi nhánh nào của Thư viện Công cộng Aurora. Gạch bỏ một ô vuông khi bạn hoàn thành một hoạt động được liệt kê trên thẻ Câu chuyện của mình. Hoàn thành câu chuyện của bạn là khi bạn gạch bỏ 5 hàng trong hàng, cho dù đó là đường chéo, từ trên xuống dưới hay từ trái sang phải! Nộp thẻ Câu chuyện tại bất kỳ chi nhánh nào của Thư viện Công cộng Aurora để có cơ hội giành được bất kỳ giải thưởng hấp dẫn nào!

Giải xổ số sẽ được rút bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 1 tháng 8

Tranh tường tương tác

Mỗi chi nhánh của Thư viện công cộng Aurora sẽ có một hoạt động tương tác để theo dõi tiến trình của cộng đồng trong suốt mùa hè. Truy cập vào các hoạt động sẽ được trong giờ hoạt động. Mỗi tương tác góp phần tạo nên câu chuyện của cộng đồng về hành trình đọc sách trong mùa hè của họ!

Đăng ký bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 và trải nghiệm các sự kiện thú vị và hấp dẫn suốt mùa hè dài!

Truy cập AuroraGov.org/SummerofImagination hoặc quét mã QR bằng thiết bị điện thoại thông minh.



MARTIN LUTHER KING, JR. LIBRARY (MLK) 9898 E. Colfax Ave. Aurora, CO 80010 303.739.1940	CHAMBERS PLAZA LIBRARY (CHA) 1551 N. Chambers Road Aurora, CO 80011 303.739.1573	MISSION VIEJO LIBRARY (MVL) 15324 E. Hampden Circle Aurora, CO 80013 303.326.8600	CENTRAL LIBRARY (CEN) 14949 E. Alameda Parkway Aurora, CO 80012 303.739.6600
HOFFMAN HEIGHTS LIBRARY (HOF) 1298 Peoria St. Aurora, CO 80011 303.739.1572	ILIFF SQUARE LIBRARY (ILF) 2253 S. Peoria St. Aurora, CO 80014 303.739.1567	TALLYN'S REACH LIBRARY (TRL) 23911 E. Arapahoe Road Aurora, CO 80016 303.627.3050	

Thông tin liên lạc

Tên:

Địa chỉ email:

Số điện thoại:

Kiến tạo câu chuyện của bạn

S T Ô R Y

Kiểm tra một cuốn sách dạy nấu ăn và thử một công thức mới	Đọc cho một người bạn	Sử dụng cơ sở dữ liệu Thư viện công cộng Aurora để tìm hiểu về thực vật hoặc động vật bản địa Colorado	Viết một bài thơ về một tác phẩm nghệ thuật công cộng ở Aurora	Yêu cầu nhân viên giới thiệu sách
Tham quan Bảo tàng Lịch sử Aurora miễn phí	Khám phá một nhạc sĩ mới bằng ứng dụng miễn phí Hoopla của chúng tôi	Đọc một cuốn sách về một nền văn hóa khác với văn hóa của bạn	Hỏi nhân viên thư viện về những bức tranh tường mùa hè và thêm một cuốn sách	Tìm một thư viện nhỏ miễn phí ở Aurora
Nghe sách nói trên ứng dụng Libby về tình bạn	Đọc tại một trong nhiều công viên của Aurora	Tham dự một chương trình thư viện	Đưa một người bạn đến thư viện	Xem phim về môi trường bằng ứng dụng miễn phí Kanopy của chúng tôi
Đọc một cuốn sách và viết một kết thúc thay thế	Kiểm tra một bộ DVD ở một quốc gia khác	Thực hiện một hành động tử tế ngẫu nhiên	Đọc tiểu sử	Tạo dấu trang
Xem một bộ phim dựa trên một cuốn sách	Viết một bức thư cho một người bạn	Tham gia một câu lạc bộ sách	Hãy thử một nhà hàng địa phương với thức ăn từ một quốc gia khác	Viết một câu chuyện ngắn một trang về cuộc sống của bạn